

ไต้หวัน ขอเรียนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชันพิเศษล่าสุด “เก่าแลกใหม่” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ส่งต่ออุปกรณ์นายช่าง ตั้งแต่วันที่ -30 มิ.ย 57



ไต้หวัน ลดคั้ตหนัก 50% ต่อนรับเทศกาลเครื่องมือนายช่าง

!!!!

ร่วมแบ่งปันกับโครงการ “เก่าแลกใหม่” ส่งต่ออุปกรณ์ช่างเพื่อการ

ศึกษากับมูลนิธิพระดาบส



“ไต้หวัน” ตอกย้ำความเป็นผู้นำคลังวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร จัดโปรโมชันส่วนลดจัดหนักถึง 50% ต่อนรับเทศกาลเครื่องมือนายช่าง พร้อมจัดโครงการ “เก่าแลกใหม่” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ร่วมสานฝันแบ่งปันความรู้ พร้อมส่งต่ออุปกรณ์ช่าง เพื่อการศึกษาเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดให้กับผู้ที่ต้องการเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์และเครื่องมือ

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัท ซีอาร์ซี ไต้หวัน จำกัด ผู้นำธุรกิจคลังสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรของคนไทย เปิดเผยว่า “ไต้หวัน” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการ “เก่าแลกใหม่” ร่วมแบ่งปันและส่งต่ออุปกรณ์ช่าง เพื่อการศึกษาโดยมุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ และเพิ่มการพัฒนาทักษะฝีมือโดยสามารถใช้อุปกรณ์จริงได้ ในการฝึกฝน พร้อมเชิญชวนให้ลูกค้า ประชาชนทั่วไปและนายช่างทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เพียงท่านนำเครื่องมือช่าง ซึ่งยังใช้งานได้ อาทิ สว่านโรตารี สว่านกระแทก มาร่วมโครงการฯ ไต้หวันพร้อมมอบส่วนลดพิเศษในการแลกซื้อสินค้าตัวใหม่ให้ทันที 50% จากราคาปกติ ที่แผนกเครื่องมือช่างของไต้หวัน ”

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดโปรโมชันสินค้าราคาพิเศษไว้ต้อนรับกับ “ ยิ่งซื้อยิ่งได้ คุ่มถูกใจ สำหรับสมาชิกนายช่าง เมื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ประตู่ ไฟฟ้าและสี รับฟรี! คุ้บองส่วนลด 300 บาท ซื้อครบ 5,000 บาท รับคุ้บองส่วนลด 2,000 บาท ซื้อครบ 20,000 บาท และโปรโมชันลดสะท้านปรูฟี่ และ10วัน กับที่สุ้ด

สินค้าราคาพิเศษสุดคุ้ม(30 พ.ค – 8 มิ.ย 57) พร้อมสินค้าลดแลกแจกแถมไม่อันอื่นอีกมากมาย

“ ไทวัสดุ เชื่อมั่นว่าโครงการ “ เก้าแลงใหม่ ” จะได้รับตอบรับและให้การสนับสนุนจากลูกค้า ประชาชน
ทั่วไปและนายช่างที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างดี จากไทวัสดุทั้ง 39 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ – 30
มิถุนายน 2557 ”

พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นลดพิเศษสุด ต้อนรับเทศกาลนายช่าง และร่วมแบ่งปันรอยยิ้มกับโครงการดีๆ “
เก้าแลงใหม่ ” พร้อมส่งต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

ที่ไทวัสดุทุกสาขา เพิ่มเติมคลิก www.thaiwatsadu.com